

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

### BDMS – เตรียมทางหนี หรือ หลุมหลบภัย

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มา ในลึกลับ...** ก็คงเข้าใจและรับทราบกันไปแล้วว่า วันวานตลาดลงเพราะอะไร

ซึ่งอาจจะมีหลาย ๆ ท่าน ยังจะต้องคาดเดากันต่อไปได้ว่า จะอีกนานแค่ไหน และผลกระทบจะเป็นอย่างไร แต่อย่างไรก็ตาม เรื่องแบบนี้ เหนือเมฆได้กล่าวไว้แล้วว่า เหตุการณ์บางอย่าง มันจะนับเข้าไปอยู่ในเงื่อนไขที่ว่า นอกเหนือการคาดหมาย ดังนั้น อะไรก็เกิดขึ้นได้ และไม่ไม่สามารถจะมั่นใจได้จริงแท้ว่า ต้องอย่างนั้น ต้องอย่างนี้... เรียกว่า จะออกหน้าไหน จะหนักจะเบา ไม่สามารถจะคาดหวังได้อย่างแท้จริง เราจึงนับรวมเข้าไปอยู่ในเรื่องที่อยู่นอกเหนือการคาดหมายนั่นเอง... ส่วนสิ่งที่ทำได้ ก็คือ สิ่งที่เราเห็นแล้วจะแอดคั้นกับสิ่งที่เห็นอย่างไรมากกว่า ซึ่งนั่น ก็แล้วแต่บางคนอีกนั่นแหละครับ บางคนเตรียมทางหนีไว้ ก็จะหนีทันที หากเงื่อนไขออกมาว่าต้องหนีแล้ว หรือบางคนก็อาจจะหาอะไรที่ปลอดภัยกว่า หรือ เอามาทดแทนของเดิม หรือที่เรียกว่า หลุมหลบภัย โดยส่วนใหญ่ของนักลงทุนในโลก ก็จะมีเข้าหา “ทองคำ” หรือ เข้าไปเก็งกำไรในสัญญาล่วงหน้า เพื่อบริหารความเสี่ยง... ถ้าจะเป็นหุ้น ก็เป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มปลอดภัยหน่อย ซึ่งถ้าจะไม่เก็บเงินสดไว้ แล้วจะหาหุ้นที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด หรือได้ประโยชน์ที่สุด นั่นแหละ จึงได้เรียกว่าเป็นหุ้น หลุมหลบภัย... เขียนไปเขียนมา เหนือเมฆก็อาจจะพาให้ท่านมึนงงกันเปล่าๆ เอาเป็นว่า ทางหนี ที่กำหนดไว้แล้วก่อนหน้า คงจะเป็นทางที่ดีที่สุดสำหรับนักเก็งกำไร เพราะด้วยเหตุที่ว่า ไม่มีใครรู้จริง หรือทุกอย่างมันเป็นการคาดหวังทั้งนั้น ทางหนี จึงน่าจะเป็นคำตอบที่ดีกว่าในตอนนั้น แล้วอยู่ตรงไหน ก็ดูใน Live นะครับ

**ดูตามเกม...** แต่ถ้าจะเลือกหลุมหลบภัยที่เป็นหุ้นแล้วนั้น หุ้นกลุ่มโรงพยาบาล ก็ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่ม ที่ไม่ควรมองข้าม... แต่อย่างไรก็ตาม ก็ต้องมีทางหนีในหุ้นแต่ละตัวไว้ด้วยเช่นกันครับ

- แนวรับ** : ... 23.8-23.5 และ หากต่ำกว่า 23.0 ก็คือ หนี
- เป้าหมาย** : ... 24.8-25.0 อาจแค่คิดจะขาย (สั้น new high)

Price Chart...(BDMS)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น BDMS...** ตามรูปแบบการแกว่งตัว และโครงสร้างของแนวโน้มใหญ่ ก็ถือว่ายังอยู่ในทิศทางที่ยังน่าสโลจ แต่ถ้าจะว่ากันตามภาพนี้แล้ว การซื้อเพื่อจะหวังกำไรแบบไม่ต้องรอนาน ก็ยังพอทำได้ แต่ก็ต้องเฝ้าระวังต่ำกว่า 23.00 อีกเป็นพอ หรือ ด้จ หน่อย จะเห็นยืนระดับ 23.0 ได้อย่างมั่นคง ก็จะอุ่นใจกว่า เพราะการลงมาแถว 23.0 อีกทีนั้น แม้ว่าจะไม่เสียหายนัก แต่ก็ไม่อุ่นใจเท่าไร ในเมื่อจะมีการเล่นในรูปแบบขาขึ้น ก็ต้องขึ้นไว้ก่อนจะดีกว่า จะลงมาต่ำ อีกนั้น มันดูไม่สว่ อันนี้ ว่ากันด้วยรูปแบบกลยุทธ์ของการเก็งกำไรนะครับ ถ้าจะเป็นรูปแบบของการซื้อลงทุน หรือซื้อมองยาว อาจจะถูกกล่าวแบบนี้ก็ได้... ต้องเลือกว่าจะเล่นแบบไหน